

Thi gian gần đây, trên địa bàn thành phố liên tục xảy ra các vụ trộm cắp máy móc, thất thoát tài sản công trình xây dựng công.

Qua kiểm tra các vụ án có liên quan, Công an TP.à Nng nhận thấy xảy ra tình trạng trên xuất phát từ những nguyên nhân, nêu như sau:

Các chủ đầu tư thường ký kết hợp đồng cho thuê công trình vì doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê, việc quyết định nhân sự thực hiện nhiệm vụ do bên thứ 2 (CT cho thuê) quyết định. Quá trình tuyển chọn nhân viên, công ty cung cấp dịch vụ cho thuê không rà soát kỹ lưỡng, mối quan hệ xã hội của các nhân viên dẫn đến tuyển chọn những người có quan hệ xã hội phức tạp như: vay mượn của nhiều người dẫn đến mất khả năng chi trả... nên nảy sinh ý nghĩ phạm tội trộm cắp tài sản của công trình xây dựng thực hiện nhiệm vụ cho thuê có tiền trả, tiêu xài.

Nhằm công khai thị trường hoạt động của công trình, lợi dụng việc cho thuê công trình nên các cá nhân đã móc nối, thông đồng vì các cá nhân hành nghề buôn bán phế liệu vận chuyển thất thoát thép dùng thi công ra khi công trình hàng chục tấn thép chuyển về các tỉnh phía Bắc tiêu thụ nhảm nhãng. Các cá nhân công trình mua phế liệu mà không kiểm tra nguồn gốc tài sản thép, thi công mua bán vào buổi trưa học buổi tối khi không còn công nhân làm việc thi công trình, ẩu ý thực hiện hành vi trộm cắp của nhân viên cho thuê những vì ham lợi nhuận đã tiếp tay cho hành vi trộm cắp của nhân viên cho thuê. Hành vi của các cá nhân đã gây thất thiệt hàng triệu đồng cho chủ đầu tư, dẫn đến chậm trễ tiến độ thi công công trình trong địa bàn thành phố.

Qua nội dung trên, Công an TP.à Nng đề nghị các chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê quản lý con người và tài sản bằng cách: giám sát chéo, yêu cầu bố trí mặt chốt trực 02 người trực luân tránh việc lợi dụng sơ hở và móc nối vì lợi ích bên ngoài công trình, cấp nhật thường xuyên tình hình và kiểm tra tài sản thi công trình... Báo ngay cho Cơ quan Công an nơi công trình thi công khi phát hiện mất tài sản.

*Theo "Trang thông tin internet CATP.à Nng"*